

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาวิชาชีพ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่องานในทางอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และศิลปกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 แผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 34 แผนกวิชา และระดับปริญญาตรี 20 สาขาวิชา มีเป้าหมายจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมทั้งจะทำงาน และสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบ ความประณีต ความสำนึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรม หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เป็นสถานศึกษาวิชาชีพที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2542 และ 2543 จำนวน 5,745 คน และ 6,082 คน ตามลำดับ¹ การดำเนินงานของวิทยาเขตนั้น รายรับส่วนหนึ่งได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ อีกส่วนหนึ่งได้รับมาจากเงินผลประโยชน์ คือเงินที่เก็บได้จากค่าบำรุงการศึกษาและรายได้อื่นๆ ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น ๆ

สำหรับงานฝ่ายการเงินและบัญชีนั้น จะมีหน้าที่สนับสนุนงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการจัดการ ควบคุมดูแลการดำเนินงานในทางการเงินและบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

¹ แผนกทะเบียน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เป็นหน่วยงานของรัฐ วิธีการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี และการรายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ซึ่งมักเน้นในด้านการควบคุมการเบิกจ่าย ยังมีความล่าช้าในการประเมินผลและรายงานเสนอ แต่ในปัจจุบันงานด้านการเงินและบัญชีของธุรกิจเอกชน ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเทคนิคการประมวลผล การวิเคราะห์และการรายงาน ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม และที่สำคัญคือด้านการวางแผนและตัดสินใจ

จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนางานการเงิน และบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ซึ่งเป็นงานราชการในด้านวิธีการทำงาน การบันทึกบัญชี การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล โดยยังคงปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังหากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ สามารถพัฒนาการบริหารงานด้านการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่วิทยาเขต เป็นอย่างมากในการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน หรือโครงการที่วางไว้ และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปกำหนดนโยบาย วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงาน ช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนพัฒนาวิทยาเขตให้เจริญเติบโตได้อย่างมีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2. เพื่อศึกษาปัญหา การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาลักษณะงานและปัญหาทางด้านการเงินและบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ โดยแบ่งเป็นด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source of Data) ใช้วิธีการสังเกตการทำงาน และวิธีการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกการเงินและบัญชี และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในระดับต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source of Data) ศึกษาจากระเบียบ ข้อ บังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

นิยามศัพท์

งานการเงินและบัญชีหมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ การเก็บรักษาและการนำ เงินส่ง การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท รวมทั้งการบันทึกรายการทางบัญชี การทำงานเดือน และรายงานประจำเดือน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบถึงลักษณะงานด้านการเงินและบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2. ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
3. ได้แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ